

Nữ thiếu úy Không Quân, bỗng ghi tên vào lịch sử, khi lên ngôi Hoa Hậu Mỹ 2024!

Madison Marsh, thiếu úy 22 tuổi thuộc Lực Lượng Không Quân Hoa Kỳ và cũng là sinh viên cao học chương trình chính sách công của đại học Harvard, giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa Hậu Mỹ 2024 tại Orlando, Florida vào tối Chủ Nhật, 14 Tháng Giêng. Marsh, đại diện tiểu bang Colorado, là sĩ quan Không Quân tại ngũ đầu tiên nhận được danh hiệu quốc gia.

Ellie Breaux đến từ Texas đoạt danh hiệu Á Hậu Một.

Năm mươi một thí sinh tham gia sinh hoạt này, đại diện cho tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, cũng như District of Columbia.



(Hình: Nữ thiếu úy Không Quân Madison Marsh đăng quang Hoa Hậu Mỹ 2024 hôm 14 Tháng Giêng, 2024)

Cuộc thi diễn ra sau ba đêm thi sơ khảo. Khi bắt đầu sinh hoạt chính, cuộc tranh tài thu hẹp còn 11 thí sinh lọt vào bán kết – 10 thí sinh được ban giám khảo sơ bộ chọn và một thí sinh được người hâm mộ bỏ phiếu công khai và những người theo dõi cuộc thi trên khắp Hoa Kỳ.

Sau đó, 11 người phụ nữ này tham gia vào bốn vòng thi – phần trình diễn hình thể (đi bộ trên sân diễn trong trang phục thể thao được đính kim cương giả); vòng thảo luận về “chủ đề nóng,” thay thế phần vấn đáp mang tính chất truyền thống hơn của cuộc thi bằng một loạt các điểm thảo luận khác nhau; một màn trình diễn tài năng; và trình diễn trang phục dạ hội – trước khi công bố năm thí sinh lọt vào chung kết. Marsh và Breaux, rồi tới Cydney Bridges từ tiểu bang Indiana là Á Hậu Hai, Mallory Hudson tiểu bang Kentucky và Caroline Parente tiểu bang Rhode Island, lần lượt xếp vị trí thứ ba và thứ tư.

Trong vòng thảo luận có phần khác biệt, nói tới các chủ đề như khủng bố, kỹ nghệ, dinh dưỡng và biến đổi khí hậu, Marsh thảo luận về chủ đề “ma túy tại Hoa Kỳ” bằng cách gợi nhớ lại cuộc chiến của người mẹ quá cố với căn bệnh ung thư

tuyển tụy. Ở phần thi tài năng, Marsh trình bày một bài thơ xoay quanh việc cô nhận văn bằng phi công ở tuổi 16.

Năm thí sinh lọt vào vòng chung kết sau đó phải đối diện với một câu hỏi bổ túc về mục tiêu của họ với tư cách là Hoa Hậu Mỹ. Marsh đáp lại bằng cách nêu ra các thành tích quân sự của cô như một lời cam kết học hỏi và lãnh đạo “bằng cả lòng say mê.”

Marsh tiếp nối Hoa Hậu Mỹ 2023, Grace Stanke, từ tiểu bang Wisconsin.

Trước đó, Cuộc thi Hoa Hậu Thiếu Niên Mỹ 2024 diễn ra vào tối Thứ Bảy, trao vương miện cho Hanley House, 16 tuổi, từ tiểu bang North Carolina.

Hàng triệu người theo dõi công nhận: Tên Thiếu Úy Phi Công Madison Marsh, là cái tên sẽ được đi vào lịch sử!

-Năm ngoái, cô gái này trở thành Hoa hậu bang Colorado (Mỹ).

Mới đây, Marsh đã tốt nghiệp Học viện Không lực Hoa Kỳ - 6 năm sau khi cô có chuyến bay một mình đầu tiên ở tuổi 16. Và cô trở thành phi công phục vụ trong lực lượng không quân của Mỹ.

Không chỉ tài giỏi như vậy trong sự nghiệp, Marsh còn thực sự có khả năng của một ngôi sao. Cô không dừng lại ở ngôi vị Hoa hậu tiểu bang Colorado, mà quyết định tiếp tục dự thi cấp quốc gia!



(Hình: Marsh hiện là phi công phục vụ trong Không Quân Hoa Kỳ.)

Chỉ bằng cách dự thi Miss America, là Marsh đã làm nên lịch sử rồi, nhưng cô thậm chí còn giành luôn vương miện Hoa Hậu! Như vậy, Marsh là quân nhân (vẫn đang tại ngũ) đầu tiên trở thành Hoa hậu Mỹ!

Cứ như thể mình vẫn chưa có gì bận rộn, Marsh còn đang học để lấy bằng thạc sĩ ngành Chính sách công ở ĐH Harvard Kennedy!



(Ảnh: Marsh trở thành nữ quân nhân (đang tại ngũ) đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Mỹ!)

Trước đêm chung kết, Marsh nói với người dẫn chương trình của kênh truyền hình Fox News: “Tôi (muốn) có thể làm được cả hai việc, đại diện cho mẹ tôi - người đã mất vì ung thư tuyến tụy - và sống cả cuộc đời của bà, vì tôi được sống, dù mẹ tôi không thể!”.



(Ảnh: Quả là một cô gái hiếm có, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang.)

Còn trong cuộc phỏng vấn sau khi giành vương miện, Marsh nói: “Bạn có thể đạt được bất kỳ điều gì, dù bạn là phái yếu! Không có giới hạn nào cả. Người duy nhất ngăn cản bạn là chính bạn mà thôi”.

Không Quân Hoa Kỳ cũng hãnh diện, đã đăng bài chúc mừng Marsh trên mạng xã hội: “Chúc mừng phi công xinh đẹp của Quân chủng KQ chúng tôi, Thiếu úy Madison Marsh, cũng là Hoa hậu bang Colorado, người vừa trở thành Hoa hậu

Mỹ 2024!”. Chúc Mừng! Chúc Mừng!



(Ảnh: Marsh nói, nhắn nhủ đến: các cô gái, đừng nghĩ mình là phái yếu, đều có thể phá vỡ các khuôn mẫu cổ và theo đuổi ước mơ!)

Cả nước Mỹ, không tiếc lời ca ngợi những thành tựu của Hoa Hậu Marsh khi cô mới 22 tuổi.

Về phần mình, Marsh khiêm tốn thừa nhận rằng, cô không có tài năng ca hát và khiêu vũ như nhiều cô gái khác. Và trước khi thi, cô đã phải tự luyện tập trả lời phỏng vấn và bước đi trên sân khấu. Tuy nhiên, những tài năng khác của cô, như lái được máy bay từ năm 16 tuổi và đã có đai đen Thái Cực Đạo (Taekwondo), thì đúng là cô gái hiếm có, kể cả đàn ông, cũng hiếm người có được như thế!/.

Nguồn: Internet

Chuyển Đến: Võ Đại Tôn – Ngày 17.01.2024

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9500 TÁC PHẨM